

สารคดี
(ประจำเดือนธันวาคม ๒๕๕๗)

เรียน คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกๆ ท่าน

สารคดีฉบับนี้เป็นฉบับสุดท้ายของปี พ.ศ.๒๕๕๗ ที่กำลังจะผ่านไป คณะสัตวแพทยศาสตร์ ของพวกเรา กำลังก้าวอย่างที่จะครบรอบปีที่ ๒๙ ของการสถาปนาในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ศกหน้าที่กำลังจะมาถึง และในปีถัดไปอีก หนึ่งปี คือใน พ.ศ. ๒๕๕๙ คณะก็จะครบ ๓ ทศวรรษของการจัดตั้งซึ่งทางพวกเราก็ต้องเตรียมการเฉลิมฉลองกัน ในโอกาสต่อไป

ในรอบเดือนที่ผ่านมาคณะได้มีการดำเนินกิจกรรมต่าง ๆ หลากหลายกิจกรรม นับตั้งแต่พิธีพระราชทานปริญญาบัตร และการร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิตและมหาบัณฑิตของคณะในช่วงต้นเดือน การสัมมนาประจำปีทั้งในและนอกสถานที่ การจัดกิจกรรมผู้บริหารพบบุคลากร การแข่งขันกีฬาเชื่อมสัมพันธ์ภายใน และการจัดกิจกรรมสังสรรค์ส่งท้ายปีเก่า-ต้อนรับปีใหม่ ซึ่งต้องขอขอบคุณบุคลากรทุกๆท่านที่ได้ร่วมด้วยช่วยกันทำงานจนประสบผลสำเร็จ และได้รับคำชมเชยจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ถึงแม้ว่าบางเรื่องอาจจะยังมีความซุกซนกันอยู่บ้างแต่ก็ถือเป็นประสบการณ์ที่พวกเราจะได้ใช้เป็นบทเรียนในการดำเนินการต่อไปในอนาคต

คณะของแสดงความยินดีกับความสำเร็จหลาย ๆ อย่างที่เกิดขึ้น โดย **ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด** ได้รับรางวัลเหรียญทองแดง จาก KIPA (Korea Invention promotion association) ในการร่วมประกวดและจัดแสดงนิทรรศการในงาน “Soul International Invention Fair 2014” ณ กรุงโซล ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี จากการส่งผลงานวิจัยผลิตภัณฑ์น้ำยาหยอดหูจากน้ำมันหอมระเหยสำหรับรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข (Essential oils ear drop formulation for canine otitis externa) เพื่อศึกษาประสิทธิภาพของน้ำมันหอมระเหยที่เลือกต่อเชื้อก่อโรคของหูอักเสบ ในสุนัขและตั้งตำรับน้ำยาหยอดหูสำหรับรักษาโรคหูชั้นนอกอักเสบในสุนัข

และนอกจากนั้น **นายวสันต์ จันทรสนิท** นักวิชาการสัตวบาลชำนาญการพิเศษ และ **นายปรีชา พันสอน** พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสถานีฟาร์มฝึกนักศึกษา ได้นำผลงานสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องคัดกบ” เผยแพร่ในงาน “The 8th International Exhibition of Inventions Kunshan” (IEIK 2014) ณ มณฑลเจียงซู สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยสิ่งประดิษฐ์ “เครื่องคัดกบ” ได้รับรางวัลผลงานนวัตกรรมยอดเยี่ยมจากการเข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว

นอกจากรางวัลที่ได้รับจากหน่วยงานภายนอกแล้วคณะยังได้จัดให้มีการมอบรางวัลสำหรับบุคลากรดีเด่นด้านต่าง ๆ ภายในคณะอีกหลายรางวัล ได้แก่ รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับปรีคลินิก **ผศ.น.สพ.ดร.พิสิทธิ์ สุวรรณโชติ** รางวัลอาจารย์ผู้สอนดีเด่นระดับคลินิก **ผศ.สพ.ญ.ดวงเดือน แก่นค้างพลู** รางวัลด้านวิจัยดีเด่น **ผศ.สพ.ญ.ดร.ราณี ชิงห์** รางวัลด้านนวัตกรรมดีเด่น **ผศ.ดร.จรีรัตน์ เอี่ยมสะอาด** รางวัลอาจารย์ผู้สอนจรรยาบรรณดีเด่น **ผศ.น.สพ.ดร.นฤพนธ์ คำพา** รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนจรรยาบรรณดีเด่น **นายพงษ์ศักดิ์ ดอนแปว** รางวัลสนับสนุนการพัฒนา นักศึกษาดีเด่น **น.ส.สุภาวดี ศรีภูธร** รางวัลสนับสนุนการประกันคุณภาพดีเด่น **น.ส.ณฐาภพ เสขัง** รางวัลสนับสนุนการบริหารทั่วไปดีเด่น **น.ส.อัญชรินทร์ อุ่นไธสง** รางวัลสนับสนุนการศาสนาและวัฒนธรรมดีเด่น **นางสุพรรณิ ปูนอน** รางวัลบริการวิชาการและสังคมดีเด่น **น.สพ.ปิยะศักดิ์ วิภูศักดิ์** และรางวัลผู้มีผลงานวิจัยเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน **นายชัยพร สร้อยคำ** โดยได้ทำพิธีมอบของที่ระลึกไปในงานปีใหม่นี้ในวันที่ ๒๕ ธันวาคม ที่ผ่านมา ซึ่งคณะขอร่วมแสดงความยินดีและขอขอบคุณบุคลากรผู้ที่ได้รับรางวัลทุก ๆ ท่านที่ได้สละแรงกายและแรงใจทุ่มเทในการทำงานให้กับคณะตลอดระยะเวลาในช่วงขวบปีที่ผ่านมา

ในเดือนมกราคม พ.ศ.๒๕๕๘ ที่กำลังจะมาถึงในเร็ววันนี้ คณะของพวกเราก็ยังต้องมีภารกิจอีกมากมายที่ต้องดำเนินการต่อและยังต้องอาศัยความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรทุก ๆ ท่าน โดยในวันที่ ๒๒-๒๓ มกราคม ๒๕๕๘ จะมีการจัดประชุมวิชาการนานาชาติในวาระครบรอบการสถาปนา ๕๐ ปี มหาวิทยาลัยขอนแก่น “International

Conference for "Research for Social Devotion" ซึ่งคณะได้มีมติกรรมการประจำคณะให้นักศึกษาชั้นปีที่ ๔-๖ เข้าร่วมในการประชุมวิชาการในครั้งนี้ด้วย จึงขอเรียนเชิญคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน

ในระหว่างวันที่ ๕-๒๕ มกราคม ๒๕๕๘ คณะจะมีการอบรมพนักงานตรวจโรคสัตว์ให้กับเจ้าหน้าที่ของกรมปศุสัตว์ซึ่งเป็นกิจกรรมที่คณะได้รับมอบหมายจากสัตวแพทยสภาให้เป็นผู้ดำเนินการ โดยการอบรมครั้งนี้จะมีผู้เข้าร่วมประมาณ ๖๐ คน

และนอกจากนั้นในช่วงระหว่างวันที่ ๒๖-๒๘ มกราคม ๒๕๕๘ จะมีโครงการออกหน่วยสัตวแพทย์พระราชทานขึ้นในพื้นที่จังหวัดมุกดาหารโดยคณะจะได้มีการส่งทีมคณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนักศึกษาเข้าร่วมในโครงการดังกล่าว โดยคณะเราได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่เป็นตัวหลักในการจัดโครงการในครั้งนี้เนื่องจากถือเป็นคนะสัตวแพทย์หลักในพื้นที่ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ท้ายที่สุด...เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ.๒๕๕๘ ผมขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในสากลภพ ตลอดจนเจ้าพ่อมอดินแดงอันเป็นที่รักและเคารพยิ่งของพวกเราชาวมหาวิทยาลัยขอนแก่น ได้โปรดดลบันดาลให้คณาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน ตลอดจนสมาชิกในครอบครัวทุกๆ ท่าน ประสบแต่ความสุขความเจริญ มีสุขภาพจิตที่สดใส มีสุขภาพกายที่แข็งแรงสมบูรณ์ ปราศจากโรคภัยไข้เจ็บ และสมหวังในทุกสิ่งที่ปรารถนาตลอดปี ๒๕๕๘ ด้วยเทอญ

ขอแสดงความนับถือ
รศ.น.สพ.ชูชาติ กมลเลิศ
คณบดี